



Title :		(ก)
Subject Heading 1 :		
Subject Heading 2 :		
Source :		
Date :		วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 ปีที่ 7 ฉบับที่ 1756 ราคา 20 บาท หน้า 9

“สำนักวิชานวัตกรรมสังคม หรือ Social Innovationเป็นการศึกษาเรื่องการพัฒนาและสร้างการเปลี่ยนแปลง ความหมายของ Innovation คือสร้างของใหม่ ฉะนั้นโดยพื้นฐาน เราจะสร้างคนที่มองปัญหาหรือสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากมุมมองอีกด้านหนึ่ง สร้างวิธีคิดใหม่ สร้างสังคมใหม่, Social Innovation คือ สำนักวิชาที่จะสร้างความรู้และผลิตบัณฑิตเพื่อออก

‘สำนักวิชานวัตกรรมสังคม’มฟล. คิดต่างเพื่อสร้างสังคมใหม่

ไปสร้างสังคมใหม่ สังคมที่มีสันติสุข” รศ.ดร.ศิริพร รัชชวัลลภ คณบดีสำนักวิชานวัตกรรมสังคม บอกถึงเป้าหมายการผลิตบัณฑิตของสำนักวิชานวัตกรรมสังคม ซึ่งเป็นสำนักวิชาน้องใหม่ภายใต้รั้วมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.)

รศ.ดร.ศิริพร ระบุว่า ที่ผ่านมามีคำถามว่า ทำไมการพัฒนาโครงการและโครงสร้างที่ประเทศต่างๆ พยายามทำมาตลอดจึงยังไม่ประสบความสำเร็จ ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะประเทศกำลังพัฒนาที่ไม่สามารถทำโครงการเหล่านี้เองได้ และประเทศที่พัฒนาแล้วเข้ามาช่วยเป็นครั้งคราวไม่มีความยั่งยืน หรือที่ผ่านมามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ แต่ต่อไปเราสามารถพูดถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมได้ เช่น ทำโครงการจัดหาหน้าสะอาด (ชุดป่อ) หรือโครงการข้อมูลเพื่อการตลาดสำหรับเกษตรกรซึ่งช่วยเกษตรกรได้จริง และมีผู้ที่ทำโครงการที่มีความรู้และอธิบายได้ ฉะนั้น ที่เราต้องการคือบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถซึ่งก็คือคนในประเทศ มาทำหน้าที่ต่อยอดโครงการและพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน

เพราะฉะนั้น สิ่งที่สำคัญที่บัณฑิตจะได้รับจากการเรียนหลักสูตรนี้ไม่ใช่แค่ความรู้พื้นฐานทางวิชาการ แต่จะมีคุณลักษณะในการเป็นผู้ตั้งคำถามและคิดวิเคราะห์ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งนับเป็นทักษะสำคัญที่ต้องมีเพื่อออกไปปฏิบัติงานจริง ซึ่งหากบัณฑิตมีคุณสมบัติเหล่านี้ก็จะสามารถเข้าไปทำงานในองค์กรต่างๆ หรือทำงานร่วมกับคนอื่นได้เป็นอย่างดี เมื่อจบการศึกษาพวกเขาสามารถเป็นนักปฏิบัติในองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้บริหารโครงการการพัฒนาในหน่วยงานราชการ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) ปัจจุบันสำนักวิชานวัตกรรมสังคม เปิดสอนหลักสูตรเดียว คือ หลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการพัฒนาระหว่างประเทศ สำหรับหลักสูตรปริญญาโทอยู่ระหว่างการจัดทำ คาดว่าจะเปิดรับนักศึกษาได้ในเร็วๆ นี้ โดยการเรียนทฤษฎีจะเน้นเรื่องการพัฒนาระหว่างประเทศ การบริหารจัดการโครงการและเครื่องมือสำหรับการทำงาน ส่วนภาคปฏิบัติเราจะนำเขาลงไปทำงานจริงในพื้นที่หรือกับเอ็นจีโอในพื้นที่เพื่อให้เขามีประสบการณ์ในการทำงาน